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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําป  พ.ศ.2553 

วันที่ 15 สิงหาคม   2553  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา 

...................................... 
ผูเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. นายกมล  เกตุมัก ประธานสภาเทศบาลฯ กมล  เกตุมัก  
2. นายยงยุทธ  ไชยยา เลขาสภาฯ ยงยุทธ  ไชยยา  
3. นางชุติกาญจน  เช้ือพรรณงาม รองประธานสภาเทศบาลฯ ชุติกาญจน  เช้ือพรรณงาม  
4. นางศรีวรรณ  เขื่อนคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ศรีวรรณ  เขื่อนคํา  
5. นายสวัสดิ์  ศรีใจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา สวัสดิ์  ศรีใจ  
6. นายชวน  วงศมูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ชวน  วงศมูล  
7. นายเพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา เพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค  
8. นายอนุทิน  หม่ันงาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา อนุทิน  หม่ันงาน  
9. นายประสิทธ์ิ  ปงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ประสิทธ์ิ  ปงเมือง  
10. นายพยนต  หาญสุนันทนนท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา พยนต  หาญสุนันทนนท  
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ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายเสนห  กันทะวัง นายกเทศมนตรีฯ เสนห  กันทะวัง  
2 นายทวีสิทธ์ิ  งานด ี รองนายกเทศมนตรีฯ ทวีสิทธ์ิ  งานด ี  
3 ส.ต.ท.เอกชัย  รัศมี   ปลัดเทศบาลฯ เอกชัย  รัศมี  
4 นายอารัญ  ปงเมือง หัวหนาฝายสาธารณสุขฯ อารัญ  ปงเมือง  
5 นางพรทิวา ใหมคําแปง หัวหนาสํานักปลัด พรทิวา ใหมคําแปง  
6 น.ส. กิ่งแกว  วงศประสิทธ์ิ หัวหนาฝายคลัง กิ่งแกว  วงศประสิทธ์ิ  
7 นายชัยณรงค  วงศประสิทธ์ิ เจาหนาท่ีวิเคราะหแผนและนโยบาย ชัยณรงค  วงศประสิทธ์ิ  

 
ประชาชนผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายทองเหรียญ  ไชยบุตร ผูใหญบานหมูท่ี 4 ทองเหรียญ  ไชยบุตร  
2 นายสิทธิศักดิ์  เครืออินทร ผูใหญบานหมู 12 สิทธิศักดิ์  เครืออินทร  
3 นายวันดี  ขัตธิ ผูใหญบานหมู 7 วันดี  ขัตธิ  
4 นายอนุสิทธ์ิ  สมปาน ผูใหญบานหมู 9 อนุสิทธ์ิ  สมปาน  
5 นายนิมิต  เติมวัชรชัย ผูใหญบานหมู  18 นิมิต  เติมวัชรชัย  
6 นายเกษม  อุนเรือน ผูชวยผูใหญบานหมู 16 เกษม  อุนเรือน  
7 นางกัญญาพัชณ  ระไว ผูใหญบานหมู 3 กัญญาพัชณ  ระไว  
8 นายวิเชียร  อดิศัยสกุล กํานันตําบลแมกา วิเชียร  อดิศัยสกุล  
9 นายสาธิต  เงินเย็น ผูใหญบาน หมู 2 สาธิต  เงินเย็น  
10 นายปริยัติ  สุวรรณ ผูใหญบานหมู 10 ปริยัติ  สุวรรณ  
11 นายเตี่ยง  ใฝจิต ผูชวยผูใหญบานหมู 1  เตี่ยง  ใฝจิต  
12 นายประดิษฐ วงศชางเงิน หมู  10 ประดิษฐ วงศชางเงิน  
13 นายพีระ  ถ่ินลําปาง  ผูใหญบานหมู  6  พีระ  ถ่ินลําปาง  
14 นางอิสรีย งามจิตต  ผูใหญบานหมู 17 อิสรีย งามจิตต  
15 นายสวัสดิ์  ไชยสมบัต ิ ผูใหญบานหมู 8 สวัสดิ์  ไชยสมบัต ิ  
16 นายวิชา  พุมศฤงคาร ผอ. รร.แมต๋ําบุญโยง วิชา  พุมศฤงคาร  
17 นายปรีชาญ  คําปนไชย ผอ. รร. อนุบาลโทกหวาก ปรีชาญ  คําปนไชย  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นายยงยุทธ  ไชยยา  ตรวจสอบรายช่ือและจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่ีเขารวมประชุมครบเลขานุการ ฯ 
   องคประชุม เม่ือครบองคประชุมขอเชิญประธานสภา ฯ จุดธูปเทียนบูชรพระ 
    รัตนตรัย เพ่ือดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
นายกมล  เกตุมัก   กลาวสวัสดีตอคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา และ 
ประธานสภา ฯ    ผูเขารวมประชุม และกลาวเปดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม 
    ตอไป 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
    - ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยท่ี 2 ประจําป 2553    
    เม่ือ วันท่ี  7  พฤษภาคม 2553 
นายกมล  เกตุมัก   กลาวขอเชิญเลขานกุารสภาเทศบาล ฯ แมกาทบทวนรายละเอียดการ 
ประธานสภา ฯ    ประชุมสภา ฯ ครั้งท่ีผานมาเม่ือวันท่ี  7  พฤษภาคม  2553 ใหท่ีประชุม 
    รับทราบ  
นายยงยุทธ  ไชยยา   กลาวสวัสดีตอท่ีประชุม แลวทบทวนรายละเอียด และประเด็นสําคัญของ 
เลขานุการสภา ฯ   การประชุมสภา ฯ สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2553  วันท่ี  7 พฤษภาคม   2553 

ใหท่ีประชุมไดรับทราบตามสําเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ ดังกลาว 
มาขางตนท่ีแจกจายมาใหแลว ท่ีประชุมรับทราบ และไมมีการแกไข  

นายกมล  เกตุมัก   กลาววาตามท่ีเลขานุการ ฯ  ไดทบทวนรายละเอียดการประชุมครั้งท่ีผาน 
ประธานสภา ฯ    ใหท่ีประชุมรับทราบจนเขาใจดีแลว และไมมีการแกไขรายละเอียดขอมต ิ
    ท่ีประชุมสภา ฯ รับรองรายงานผลการประชุมสภา ฯ  ผูใดเห็นชอบโปรด 
    ยกมือขึ้น  
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ จากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา จํานวน 9 คน เปน 
    เอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  การติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
    -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือพิจารณาในวาระ 4.1  ญัตติพิจารณาราง 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2554 
นายยงยุทธ  ไชยยา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขา ฯ     สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.  2543 ขอ 23 ให 
                                                       เจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะหและแกไข 
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                                                        งบประมาณในช้ันตนแลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหาร 
                                                       ทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณ 
                                                       ประจําปแลวใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวมและจดัทําเปนราง 
                                                       งบประมาณรายจาย เสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ 
                                                       ผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน  
    - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 12 พ.ศ. 

2546 มาตรา 62 จัตวา ใหสภาเทศบาลพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจายใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับรางเทศ 
บัญญัติจากนายกเทศมนตรีหากสภาเทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 
กําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญัตินั้นใหรางเทศบัญญัตินั้น 
ตกไป และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปท่ีแลว      
ไปพรางกอน  ในกรณีเชนวานี้ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําส่ังยุบสภาเทศบาล 
-ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเทศบาลการเสนอการแปร
ญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆท่ีมีผลใหสมาชิกมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรอื
โดยออมในการใชงบประมาณรายจายจะกระทํามิได  

ท่ีประชุม ฯ    รับทราบ  
นายกมล  เกตุมัก   ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภา ฯ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554 ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา  
นายเสนห  กันทะวัง  เรียนทานประธานสภา ฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลท่ีทรงเกียรต ิ
นายกเทศมนตรี ฯ  ทุกทาน บัดนี้ถึงเวลาท่ีผูบริหารจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2554 ตามท่ีผูบริหารไดสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ 2554 ท่ีไดสําเนาสงรางเทศบัญญัติใหกับท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลแม
กา เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม  2553 นั้น  
สถานะการคลัง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลตําบลแมกาไดประมาณการรายรับไว  
    จํานวน  44,500,000.- บาท โดยในสวนของรายไดท่ีเทศบาลตําบล 

แมกาจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจํานวน  
21,682,750.-บาท จากหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  22,817,250.- บาท   และใน 
สวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว  จํานวน 44,500,000. -  บาท  
ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ซ่ึงการจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลแมกาเปนการจัดทํางบประมาณแบบ 
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สมดุล (รายจายเทากับรายรับ)  นอกจากนั้นขณะนี้เทศบาลตําบลแมกามีเงินสะสม 
คงเหลืออยู   1,301,796.83  บาทและสะสมไวในกองทุน สงเสริมกิจการเทศบาล 
(ก.ส.ท.) อีก จํานวน  1,066,687.77 บาท ดังมีรายละเอียดตามเอกสารรางเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2554 ท่ีแนบมาพรอมนี ้ 

นายกมล  เกตุมัก   ขอเชิญทานสมาชิก ฯ ไดตรวจสอบและพิจารณารางเทศบัญญัติ พ.ศ. 2554  
ประธานสภา ฯ    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2554 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการวา 
    ควรจะรับหลักการรางเทศบัญญัตหิรือไมอยางไร หรือจะมีการอภิปรายกอนท่ี 
    จะรับหลักการดังกลาว ขอใหทานสมาชิกทุกทานไดพิจารณาและกอนท่ีจะ 
    พิจารณาวารับหลักการรางเทศบัญญตัิหรือไม ขอเชิญเลขา ฯ ช้ีแจงขอ 
    กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
นายยงยุทธ  ไชยยา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 2547 
เลขา ฯ   ขอ 48 ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ

งบประมาณใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายวา
ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ12 แหง
ระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณและรายช่ือกรรมการขอยุติฝายสภาทองถ่ิน กรณีองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือเทศบาลใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ กรณีองคการบริหารสวนตําบล
ใหแจงนายอําเภอทราบ ท้ังนี้ใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติ
ไมรับหลักการ 

ใหประธานสภาทองถ่ินทําหนังสือแจงมติสภาทองถ่ินไมรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไม
รับหลักการ 

ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติพิจารณา
โดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็
ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตอง
มีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตต ิ
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การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี ้
  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได 
  - ท่ีประชุมรับทราบ 
นายกมล  เกตุมัก   - มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญครับ  
ประธานสภา ฯ     
นายเพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค  - กลาวสวัสดีและทักทายผูเขารวมประชุมในสภา ฯ ทุกทานในกรณีเงิน 
สท. เขต 1   อุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลชวงท่ีเปน อบต. ไดรับงบประมาณอยูระหวาง 22- 
    25 ลานบาท เม่ือเรายกฐานะเปนเทศบาลตําบล เงินอุดหนุนก็ยังคงเหมือนเดิม 
    เชนนี้ ประมาณ  22 ลาน อยากทราบวารัฐบาลมีหลักเกณฑพิจาณาการใหเงิน 
    อุดหนุนอยางไร 
ส.ต.ท. เอกชัย  รัศมี  - กลาวทักทายและสวัสดี ทานนายกฯ  สมาชิกสภา ฯ  ทานผูนําหมูบาน  
ปลัดเทศบาล ฯ    และแขกผูมีเกียรติทุกทาน ในกรณีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามกฎหมายการ 
    กระจายอํานาจเขาคดิเปนรายหัวประชากรและจํานวนพ้ืนท่ีรอยกวาตาราง 
    เมตร คณะกรรมการกระจายอํานาจเขาพิจารณาหากเงินคงคลังมาก ก็จายตอ 
    รายหัวมากตามลําดับ ณ ปจจุบัน 35 บาทตอ 1 รายหัว 
นายเพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค  - ผมขอสอบถามเพ่ิมเติมในรายละเอียดกรณีถาเงินอุดหนุนมานอยเราจะทํา 
สท. เขต 1    อยางไรในงบประมาณ 
ส.ต.ท. เอกชัย รัศมี  - ในเรื่องของเงินอุดหนุนหากรัฐบาลเศรษฐกิจดี ก็จะเพ่ิมเงินอุดหนุนมาก หาก
ปลัดเทศบาล ฯ   เศรษฐกิจไมดี ก็คงลดไปตามนั้น  ถาหากเงินอุดหนุนมีนอย เราก็ตองตัดคา 

ครุภัณฑลงในสวนของสํานักงานเทศบาล ฯ ทายท่ีสุดเราคอยมาตัดงบประมาณของ
หมูบานลง 

นางชุติกาญจน เช้ือพรรณงาม - กลาวทักทายและสวัสดี ทานประธานสภา ฯ ทาน นายกฯ  สมาชิกสภา ฯ   
สท. เขต 2    ทานผูนําหมูบานและแขกผูมีเกียรติทุกทานกอนอ่ืนตองขอขอบคุณฝาย 
    บริหารท่ีไดสงเสริมการพัฒนาแตละหมูบาน  เปนส่ิงท่ีดี ดิฉันขออภิปราย 2-3  
    ประเด็น ประเด็นแรก หนา 19 ของรางเทศบัญญัติ โครงการ อพปร. ท่ีตั้ง 
    งบประมาณไว 250,000 บาท ดิฉันเคยเขียนโครงการในปงบประมาณ 2553  
    แตไมไดรับการตอบสนองของกิจกรรม อปพร.  ในสวนนี้อยากจะขอเพ่ิม 
    งบประมาณใหอีกหนอยก็จะดี  ประเด็นท่ี  2 หนา  24 เรื่องเงินภัยพิบัติของ 
    เทศบาล ฯ ท่ีตั้งไว 200,000 บาท  ก็คงจะไมพอเหมือนกัน ประเด็นสุดทาย  
    รางเทศบัญญัติท่ีแจกใหวันท่ี  12 สิงหาคม  2553  เรื่องงบประมาณตัวเลข 
    อาจจะคลาดเคล่ือนขอใหแกไขดวย  
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นายทวีสิทธ์ิ  งานดี   - กลาวทักทายและสวัสดี ทานประธานสภา ฯ ทาน นายกฯ  สมาชิกสภา ฯ   
รองนายก ฯ    และแขกผูมีเกียรติทุกทาน ขอช้ีแจงในเรื่องตัวเลขท่ีคลาดเคล่ือน หากมี 
    คณะกรรมการแปรญัตติ ตัวเลขก็คงจะแนนอนและเปนจริงครับ  
นายประสิทธ์ิ  ปงเมือง   - กลาวทักทายและสวัสดี ทานประธานสภา ฯ ทาน นายกฯ  สมาชิกสภา ฯ   
สท. เขต 2    และแขกผูมีเกียรติทุกทาน  ผมจะขออภิปรายในประเด็นโครงการของหมู 16  
    บานแมกาหวยเคียน จากการทําถนนจากซอย 1 ขอเปล่ียนเปนเสนทางอ่ืนใน 
    มีระบบประปาหมูบานในระยะทาง 150 เมตร เพ่ือชาวบานจะใชในการขน 
    ทางการเกษตรสะดวกขึ้น  
นายเสนห  กันทะวัง  - ผมจะรับเรื่องไวเพ่ือการแกไขของโครงการ ฯ บานแมกาหมู 16 ครับ  
นายกเทศมนตรี ฯ    
นางศรีวรรณ  เขื่อนคํา   - กลาวทักทายผูเขารวมประชุมในสภา ฯ เรียนทานประธานสภา  ฯ ทานนายก สท. 
เขต 2   ทานสมาชิกสภา ฯ  ทุกทาน ดิฉันขออภิปรายในโครงการพัฒนาสตร ี
    และโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวป 2554 งบประมาณมีนอยมากอยากจะขอ 
    เพ่ิมเติมในสวนนี้ เนื่องจากวาปญหาทุกอยางมาจากครอบครัว เราตองให 
    ความสําคัญและพัฒนาครอบครัวใหเขมแข็งกอนเปนอันดับแรก 
นายเสนห  กันทะวัง  - ผมขอช้ีแจงในการอภิปรายเรื่องการแปรญัตติงบประมาณจะเพ่ิมเติม 
นายกเทศมนตรี ฯ   งบประมาณไมได แตแปรงบประมาณลดลงได ผมขอฝากใหทางปลัดเทศบาล  
    ชวยจัดการเรื่องงบประมาณในกรณีกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ใหใน 
    ภายหลังครับ  
นายอนุทิน  หม่ันงาน  - กลาวทักทายผูเขารวมประชุมในสภา ฯ เรียนทานประธานสภา ฯ ทานนายกฯ สท. 
เขต  1   และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ในประเด็นงบประมาณรายจายประจําป ผมคิดวา 
    หากหมูบานใดมีความลําบากมาก เราตองใชงบประมาณกอน แตไมใชวานํา 

งบประมาณมาแบงกันตามจํานวนหมูบาน บางทีกรณีโตะทํางานท่ีดีมากหรือแพงมาก
เกินไป ในสวนของสํานักงานปลัดเราก็ควรแกไขลดลงอีกก็ได  

นายเสนห  กันทะวัง  -ในกรณีประเด็นเรื่องโตะทํางานในสวนสํานักงานเทศบาล หรือโตะทํางานนายก
เทศบาล ฯ    ของนายกเอง หากงบไมพอ ผมอาจจะไมซ้ือก็ได ขอบคุณครับ 
นายสวัสดิ์  ศรีใจ   - กลาวทักทายผูเขารวมประชุมในสภา ฯ เรียนทานประธานสภา ฯ ทาน  
สท. เขต 2 นายกฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ผมขอขอบคุณในฐานะเปนตัวแทนของเขต 2 ในป

นี้ไดมีการพัฒนาถนนหลายเสนทาง แตยังมีถนนท่ีตองการพัฒนา โดยเฉพาะในโซน
พ้ืนท่ีทางเขาอางเก็บน้ําแมต๋ํา ตองการพัฒนา เนื่องในปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐ 
สํานักงานตาง ๆ เขาไปตั้งสํานักงานเชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพะเยา ขอใหทางฝาย
บริหารชวยพัฒนาใหดวยครับ  
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นายเสนห  กันทะวัง  - ขอเรียนใหทานสมาชิกสภา ฯ ทุกทานในสวนงบประมาณของทางเทศบาลมีนายก
เทศบาล ฯ    นอยแตทางฝายบริหารไดประสานงานจากนักการเมืองในระดับประเทศจะมี 
    งบประมาณอยู 1.9 ลานบาท  ผมจะพิจารณาจัดสรรลงใหหมู 2 และหมู 16  
    กอนครับ ไมตองเปนหวง 
นายเพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค  - ผมขอฝากกรณีภัยพิบัติน้ําทวมหรือการมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติของสมาชิกสท. 
เขต  1   สภาเทศบาล ฯ ปวยหรือถึงชีวิตทางเทศบาลจะมีงบประมาณมาสนับสนุน 
    หรือไมครับ อยากเรียนถาม 
ส.ต.ท. เอกชัย  รัศมี  - ในประเด็นภัยพิบัติน้ําทวม หรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ เรามีงบกลางอยูแลว จะใชใน 
ปลัดเทศบาล ฯ    กรณีจําเปนได แตในกรณีสมาชิกสภา ฯ เจ็บปวยหรือเสียชีวิตไมสมารถชวย 
    ได เนื่องจากวาไมมีระเบียบหรือขอกฎหมาย หรือแมแตตลอดจนเบ้ียประชุม 
    สภาเทศบาล ฯ ก็ไมมีใหดวยครับ  
นายกมล  เกตุมัก   - มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภา ฯ 
ประธานสภา ฯ    แหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นวาควรใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัต ิ
    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2554 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  
    โปรดยกมือ  
ท่ีประชุม    - เห็นชอบ 10 เสียง เปนเอกฉันท 
นายกมล  เกตุมัก   - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภา ฯ    งบประมาณ  2554 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือ  
ท่ีประชุม    ไมมีผูยกมือ  
นายกมล  เกตุมัก   - เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา ไดมีมติรับหลักการในรางเทศ
ประธานสภา ฯ    บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2554 วาระท่ี  1  
     เห็นชอบ จํานวน  10  เสียง 
     ไมเห็นชอบ  จํานวน    0 เสียง 
     และงดออกเสียง จํานวน    0  เสียง 
    - เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัต ิ
    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554 วาระท่ี  1  ขั้นตอนรับ 
    หลักการแลว ลําดับตอไป ขอเชิญทานเลขาสภาตําบลแมกา ไดช้ีแจงระเบียบ 
    ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
นายยงยุทธ  ไชยยา   ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.   
เลขานุการสภา ฯ   2547 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสาม 
    วาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน จะอนุมัติใหพิจารณา สามวาระรวดเดียวก็ได 
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ในการพิจารณาสามวาระรวดผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุม
สภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดแลว การพิจารณาวาระท่ีสอง นั้น ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยใหประธานท่ีประชุมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม วาระรวดเดียวไมได และใน
การพิจารณาวาระท่ี สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา ยี่สิบส่ี
ช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น (ตามท่ี
สภาเทศบาลตําบลแมกาไดมีมติรับหลักการในวาระท่ี  1 ลําดับตอไปจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติซ่ึงตองไมนอยกวา 24 ช่ัวโมงนับตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 
2553 ) 

ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติพิจารณา
โดยระเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ิน จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็
ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ จะตอง
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง เชนเดียวกับการเสนอญัตติ  

ในการพิจาณารางขอบัญญัติ วาระท่ีสอง กรณีการพิจาณา สามวาระรวดเดียวผู
แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได  

ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไม
มีการแกไขเพ่ิมเตมิในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวยและใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแก
สมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา ยี่สิบส่ีช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณาเวนแตกรณีตอง
พิจารณาเปนการดวน 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
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นายกมล  เกตุมัก   ผมขอหารือในท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกาแหงนี้วา  
ประธานสภาเทศบาล ฯ   1. ควรจะกําหนดระยะเวลาแปรญัตติกี่วัน 
    2. ควรจะกําหนดเสนอระยะเวลาคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน 
    3. ควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน  
    ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกาไดแสดงความคิดเห็น 
นางศรีวรรณ  เขื่อนคํา  ดิฉันขอเสนอระยะเวลาแปรญตัติรวม 3 วัน โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคํา 
สท. เขต 2  แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติในระหวางวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม  2553 ตั้งแต

เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา(ตามขอ 45 และ49)  
ประธานสภาฯ   - ขอผูรับรอง จํานวน 2 ทาน 
    ผม สท.เพ่ิมศักดิ์   สุนทรนาค    สท.เขต 1    ขอรับรอง  
    ผม สท. อนุทิน  หม่ันงาน          สท.เขต 1  ขอรับรอง  
ประธานสภาฯ   ผูรับรองถูกตองมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืน 

อีกหรือไมเม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนผมขอมติวา
เห็นชอบตามท่ีสท.ศรีวรรณ เสนอใหกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติรวม   
3 วันระหวางวันท่ี 16- 18 สิงหาคม 2553 เวลา08.30 น. – 16.30 น. 

ท่ีประชุม   -  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
ประธานสภาฯ    สรุปวาทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกาทุกทานเห็นชอบกับขอเสนอของ 

ทาน สท.ศรีวรรณ วา กําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ รวม   3 วัน โดยกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติในระหวางวันท่ี 16 -18 
สิงหาคม 2553 ตัง้แตเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา 

ประธานสภาฯ -กอนท่ีจะเสนอวาควรคัดเลือกคระกรรมการแปรญัตติในการทําหนาท่ีแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในครั้งนี้ จํานวน กี่ คน 
และจะเสนอใคร บางนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมกาไดช้ีแจงระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 
103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 

(1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ( 3-7 คน) 

(2)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ี
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไมได  
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ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัยของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอ
ช่ือผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการ
วิสามัญไดไมเกินหนึ่งในส่ีของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ท่ีประชุม  - รับทราบขอระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ไดเสนอวา ควรคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาท่ีแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของเทศบาลตําบลแมกา ในครั้งนี้จํานวน กี่ คน  

นายชวน  วงศมูล - ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 7 คน 
สท.เขต 1  
นายกมล  เกตุมัก - ขอผูรับรองดวยครับ 
สท. อนุทิน  หม่ันงาน - ผมอนุทิน หม่ันงานขอรับรอง 
สท.ประสิทธ์ิ  ปงเมือง - ผมประสิทธ์ิ ปงเมือง ขอรับรอง 
นายกมล  เกตุมัก - ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภา ฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภา ฯ  ในเม่ือไมมีสรุปวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกาเห็นชอบกับขอเสนอของ สท. ชวน 

วงศมูล  วาควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาท่ีแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2554 ในครั้งนี้จํานวน 7 คน ขอเชิญทาน
สมาชิกสภา ฯ ไดเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการแปรญัตติขอ
เชิญครับ  

สท. ศรีวรรณ เขื่อนคํา - ดิฉันขอเสนอ สท.ชุติกาญจน เช้ือพรรณงาม เปนคณะกรรมการแปรญัตตลํิาดับท่ี 1 
ประธานสภา ฯ  - ขอผูรับรองดวย  
สท.ประสิทธ์ิ ปงเมือง - ผมประสิทธ์ิ  ปงเมืองขอรับรอง  
สท.สวัสดิ์  ศรีใจ  - ผมสวัสดิ์  ศรีใจ ขอรับรอง 
ประธานสภา ฯ                           - มีผูรับรองถูกตองเม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอบุคคลท่ีจะคัดเลือกเปนคณะกรรมการ

แปรญัตติลําดับท่ี 1 อีกผมขอมติในท่ีประชุมวาเห็นชอบให สท. ชุติการญจน เปน
คณะกรรมการแปรญัตติในลําดับท่ี 1 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - ยกมือใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
สท. ชวน  วงศมูล - ผมขอเสนอ สท.อนุทิน หม่ันงาน เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิลําดับท่ี 2 
ประธานสภา ฯ  - ขอผูรับรองดวย  
สท.ศรีวรรณ  เขื่อนคํา - ดิฉัน ศรีวรรณ เขื่อนคํา ขอรับรอง 
สท.ชุติกาญจน เช้ือพรรณงาม - ดิฉัน ชุติกาญจน เช้ือพรรณงาม ขอรับรอง 
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ประธานสภา ฯ  - มีผูรับรองถูกตองเม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอบุคคลท่ีจะคัดเลือกเปน
คณะกรรมการแปรญัตติลําดับท่ี 2 อีกผมขอมติในท่ีประชุมวาเห็นชอบให สท. อนุทิน  
หม่ันงาน เปนคณะกรรมการแปรญัตติในลําดับท่ี 2 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - ยกมือใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
สท.ชุติกาญจน  เช้ือพรรณงาม - ดิฉันขอเสนอ สท. ประสิทธ์ิ  ปงเมือง เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิลําดับท่ี 3 
ประธานสภา ฯ  - ขอผูรับรองดวย  
สท.อนุทิน  หม่ันงาน - ผม อนุทิน  หม่ันงาน ขอรับรอง 
สท.ศรีวรรณ  เขื่อนคํา - ดิฉัน ศรีวรรณ  เขื่อนคํา ขอรับรอง 
ประธานสภา ฯ  - มีผูรับรองถูกตองเม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอบุคคลท่ีจะคัดเลือกเปน

คณะกรรมการแปรญัตติลําดับท่ี 3 อีกผมขอมติในท่ีประชุมวาเห็นชอบให สท. 
ประสิทธ์ิ  ปงเมือง เปนคณะกรรมการแปรญัตติในลําดับท่ี 3 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - ยกมือใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
สท.อนุทิน  หม่ันงาน - ผมขอเสนอทานรองนายก ฯ ทวีสิทธ์ิ  งานดี เปนคณะกรรมการแปรญัตตลํิาดับท่ี 4 
สท.ชวน วงศมูล - ผมชวน  วงศมูล ขอรับรอง 
สท.ชุติกาญจน เช้ือพรรณงาม - ดิฉัน ชุติกาญจน เช้ือพรรณงาม ขอรับรอง 
ประธานสภา ฯ  - มีผูรับรองถูกตองเม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอบุคคลท่ีจะคัดเลือกเปน

คณะกรรมการแปรญัตติลําดับท่ี 4 อีกผมขอมติในท่ีประชุมวาเห็นชอบให รองนายกฯ
ทวีสิทธ์ิ  งานดเีปนคณะกรรมการแปรญัตติในลําดับท่ี 4 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - ยกมือใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
สท.ประสิทธ์ิ ปงเมือง - ผมประสิทธ์ิ  ปงเมืองขอเสนอ สท. เพ่ิมศักดิ์ เปนคณะกรรมการแปรญัตติลําดับท่ี 5 
ประธานสภา ฯ  - ขอผูรับรองดวย  
สท.อนุทิน  หม่ันงาน - ผม อนุทิน  หม่ันงาน ขอรับรอง 
สท.ศรีวรรณ  เขื่อนคํา - ดิฉัน ศรีวรรณ  เขื่อนคํา ขอรับรอง 
ประธานสภา ฯ  - มีผูรับรองถูกตองเม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอบุคคลท่ีจะคัดเลือกเปน

คณะกรรมการแปรญัตติลําดับท่ี 5 อีกผมขอมติในท่ีประชุมวาเห็นชอบให สท. สท.
เพ่ิมศักด สุนทรนาค เปนคณะกรรมการแปรญัตติในลําดับท่ี 5 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - ยกมือใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท 
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สท.สวัสดิ์  ศรีใจ  - ผมสวัสดิ์  ศรีใจ ขอเสนอ สท.ศรีวรรณ  เปนคณะกรรมการ แปรญัตติ ลําดับท่ี 6 
ประธานสภา ฯ  - ขอผูรับรองดวย  
สท.ประสิทธ์ิ ปงเมือง - ผมประสิทธ์ิ  ปงเมืองขอรับรอง  
สท.ชุตกิาญจน เช้ือพรรณงาม - ดิฉัน ชุติกาญจน เช้ือพรรณงาม ขอรับรอง 
ประธานสภา ฯ  - มีผูรับรองถูกตองเม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอบุคคลท่ีจะคัดเลือกเปน

คณะกรรมการแปรญัตติลําดับท่ี 6 อีกผมขอมติในท่ีประชุมวาเห็นชอบให สท. 
ศรีวรรณ  เขื่อนคํา เปนคณะกรรมการแปรญัตติในลําดับท่ี 6 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - ยกมือใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
สท.เพ่ิมศักดิ์ สุนทรนาค - ผม เพ่ิมศักดิ์ สุนทรนาค ขอเสนอ สท.ยงยุทธ ไชยยา เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ

ลําดับท่ี 7  
ประธานสภา ฯ  - ขอผูรับรองดวย  
สท.ศรีวรรณ  เขื่อนคํา - ดิฉัน ศรีวรรณ  เขื่อนคํา ขอรับรอง 
สท.สวัสดิ์  ศรีใจ  - ผมสวัสดิ์  ศรีใจ ขอรับรอง  
ประธานสภา ฯ  - มีผูรับรองถูกตองเม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอบุคคลท่ีจะคัดเลือกเปน

คณะกรรมการแปรญัตติลําดับท่ี 7 อีกผมขอมติในท่ีประชุมวาเห็นชอบให สท. ยงยุทธ  
ไชยยา  เปนคณะกรรมการแปรญัตติในลําดับท่ี 7 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - ยกมือใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
ประธานสภาฯ -สรุปวาตามท่ีสมาชิกสภาฯไดเสนอใหคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 7 คน 

และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกผูท่ีจะเปนคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัต ิดังนี ้
ชุติกาญจน เช้ือพรรณงาม ,สท.อนุทิน หม่ันงาน ,สท. ประสิทธ์ิ  ปงเมือง,รองนายก ฯ 
ทวีสิทธ์ิ  งานด,ีสท. เพ่ิมศักดิ์ สุนทรนาค, สท.ศรีวรรณ เขื่อนคํา ,สท. ยงยุทธ ไชยยา 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาท่ีแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในครั้งนี ้  
เม่ือไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลวลําดับตอไปขอเชิญทานเลขาครับ 

นายยงยุทธ  ไชยยา  - ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 109   
เลขานุการสภา ฯ   การนัดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรกใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภา 

ทองถ่ิน  ดังนัน้ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งแรกใน วันท่ี 19  สิงหาคม 2553         
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา แหงนี้  

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
นายกมล  เกตมัุก   ผมขอใหผูนําชุมชน  ผูอํานวยการโรงเรียนตาง ๆ แขกผูมีเกียรติท่ีเขารวม 
ประธานสภา ฯ    ประชุมท่ีมีเรื่องท่ีจะหารือ ขอเรียนเชิญครับ 
นายปรีชาญ  คําปนชัย  กลาวทักทายแขกผูมีเกียรติทุกทาน ทานประธานสภา ฯ ทานนายก ฯ ทาน 
ผอ. โรงเรียนโทกหวาก  สมาชิกสภา ฯ และแขกผูมีเกียรติทุกทาน ในแผนงบประมาณของทางเทศบาล 
    ป 2554 ผมไมม่ันใจเรื่องของอาหารกลางวันเด็ก กลัววาจะไมพอ ตั้งแตระดับ 
    อนุบาลถึง ม.3 ครับ และอีกสวนของงบประมาณกลุมการศึกษาก็คงตองขอ 
    ความอนุเคราะหสนับสนุนเพ่ิมเติมตอดวยครับ อีกเรื่องวนัท่ี  25  ส.ค. 2553  
    จะมีการประเมินโรงเรียนพระราชทานขอเชิญทุกทานเขารวมงานได และใน 
    วันท่ี 2 ธ.ค. 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองบานแมกาโทกหวาก จะเปนเจาภาพ 
    จัดการแขงขันกีฬากลุมขยายโอกาสและในเดือนเดียวกัน 24 ธ.ค. 2553 จะมี 
    การแขงขันระหวางโรงเรียนจําปาหวายกับโทกหวาก ขอเรียนเชิญทุกทาน 
นายพีระ  ถ่ินลําปาง  กลาวทักทายแขกผูมีเกียรติทุกทาน ทานประธานสภา ฯ ทานนายก ฯ ทาน  
ผูใหญบานหมู 6 สมาชิกสภา ฯ และแขกผูมีเกียรติทุกทาน ผมขอฝากเรื่องถนนท่ีตอจากหมู 6  
 มาผานทางเขาถนนสุสานหมูท่ี 17 บานแมกาโทกหวาก ฝากฝายบริหารดวย 
 
นายปริยัติ สุวรรณ กลาวทักทายแขกผูมีเกียรติทุกทาน ทานประธานสภา ฯ ทานนายก ฯ ทาน 
ผูใหญบานหมู 10 สมาชิกสภา  ฯ และแขกผูมีเกียรติทุกทาน เรื่องโครงการซอยหมู 14 ท่ีไปหวย 
 นาปอยเสนทางประปาหมูบานขอใหตอจากถังเกบ็น้ําหมู 10 ฝงทิศ 
 ตะวันออกบนภูเขา น้ําถึงจะไหลท่ัวถึงครับ ขอฝากฝายบริหารดวย  
นายเสนห  กันทะวัง  เรื่องโครงการถนนหมู 6 ก็ดี เรื่องถนนการปรับปรุงบานแมกาหมอแกงทอง นายก
มนตรี  ฯ  ผมจะนําไปพิจารณา 
นายกมล  เกตุมัก สุดทายนี้ เม่ือไมมีเรื่องอะไร ผมขอปดการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  
ประธานสภา ฯ  ไวนะโอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ 
 
ปดประชุมเวลา    13.10 น.  
 
 
  (ลงช่ือ)       ยงยุทธ  ไชยยา ผูบันทึกการประชุม 
       (นายยงยุทธ  ไชยยา) 
                                                   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมกา 



 15 

 
  (ลงช่ือ)           กมล  เกตุมัก ผูตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายกมล  เกตุมัก) 
                ประธานสภาเทศบาลตําบลแมกา 
 
   (ลงช่ือ)            ชวน  วงศมูล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายชวน  วงศมูล) 

              สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา 
 
  (ลงช่ือ)           ศรีวรรณ  เขื่อนคํา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางศรีวรรณ  เขื่อนคํา) 

                      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา 
 

  (ลงช่ือ)         ประสิทธ์ิ  ปงเมือง     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายประสิทธ์ิ  ปงเมือง) 
                                                               สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา 


